



ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ และสำหรับบุคคลภายนอกที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภท คณาจารย์ประจำ และสำหรับบุคคลภายนอกที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ และสำหรับบุคคลภายนอกที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินร้อยละ ๑๐ ที่จัดสรรจากเงินรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กองบริหารงานบุคคล แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร กองทุนพัฒนาบุคลากรเงินอุดหนุนทั่วไป ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของคณาจารย์ และทุนโครงการข้างเผือก ซึ่งมีรายละเอียดผู้รับทุนและเงื่อนไขตามตาราง đínhแนบ และมีขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทุน ดังนี้

๑. ผู้รับทุนจะต้องทำสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัย และจะต้องมีผู้ค้ำประกันตามแบบสัญญาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยดาวน์โหลดสัญญาฯรับทุนได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล และส่งมายังมหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา

๒. ผู้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าและผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบตลอดระยะเวลาการศึกษาและรับทุนผ่านต้นสังกัด

๓. ผู้รับทุนต้องจัดส่งหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษามายังมหาวิทยาลัย ในทุกสิ้นปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ผู้รับทุนไปเรียน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาฯ ทราบถึงความก้าวหน้ารวมถึงปัญหาในการศึกษาของผู้รับทุนการศึกษา

๔. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามสัญญาฯรับทุน ประกาศ และ/หรือระเบียบว่าด้วยการลาไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศของข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนแนวทางการไปศึกษาต่อตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด

๕. ให้ผู้รับทุนทำเรื่องขอเบิกเงินทุนจากมหาวิทยาลัยทุกระยะ ๖ เดือน สำหรับการเบิกจ่ายเงินทุนงวดที่ ๑ นั้น เมื่อผู้รับทุนได้จัดทำสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ผู้รับทุนยื่นเรื่องขอเบิกจ่ายเงินทุน

เสนอต่อมหาวิทยาลัยผ่านส่วนงานต้นสังกัด โดยให้ส่งเรื่องไปยังกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และการเบิกจ่ายทุนงวดต่อไปจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุนต้องแนบสำเนาแบบรายงานความก้าวหน้า ผลการศึกษาและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาที่รับทุนมาด้วย โดยผ่านส่วนงานต้นสังกัดและให้ส่งเรื่องไปยังกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

๖. ผู้รับทุนจะต้องดำเนินการส่งหลักฐานใบสำคัญรับเงินและหรือใบเสร็จรับเงินเพื่อขอเบิกจ่ายทุนการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ในกรณีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน ให้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการเบิกข้ามปีงบประมาณ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.๒๕๕๑ (ข้อ ๒๖) ที่ระบุว่า “ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายภายในปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจำเป็นจะต้องเบิกข้ามปีงบประมาณ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ”

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ และสำหรับบุคคลภายนอกที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)**

รายชื่อ	สาขา/มหาวิทยาลัย ที่ไปศึกษาต่อ	ผลการพิจารณา
<p>๑. อ.กาญจนา นิเมรังกุล</p> <p>สังกัด: ภาควิชาการพยาบาล สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์</p> <p>สถานภาพ: พนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง: E๑๔๐๐๗๑</p> <p>ปริญญาตรี: สาขาพยาบาล ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๓.๖๑)</p> <p>ปริญญาโท: สาขาวิชาการผดุง ครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๔.๐๐)</p>	<p>ระดับ: ปริญญาเอก</p> <p>สาขาวิชา: PhD in Midwifery Research</p> <p>มหาวิทยาลัย: King's college London</p> <p>ประเทศ: สหราชอาณาจักร</p> <p>ระยะเวลาหลักสูตร: ๔ ปี</p> <p>เริ่มศึกษา: ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>ได้รับการจัดอันดับโลกดังนี้ (ปี ๒๐๒๔)</p> <p>QS = ๔๐</p> <p>QS by Subject (Nursing) = ๒</p> <p>Times = ๓๘</p> <p>กพ. = รับรองคุณวุฒิ</p>	<p>คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าเนื่องจาก King's College London ได้รับการจัดอันดับที่ ๒ ในหมวด สาขาวิชา Nursing ของอันดับมหาวิทยาลัยโลกซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง ๕๐ อันดับแรกของโลก จึงเห็นสมควรสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดไว้ในตารางงบประมาณค่าใช้จ่าย นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในสหราชอาณาจักร (ในกรุงลอนดอน)</p> <p>มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษา งบประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการให้ทุนการศึกษา ๕๑,๙๗๒ ปอนด์ ต่อปี โดยมีรายละเอียดหมวดที่ ๑,๓,๕ จำนวน ๑๘,๒๔๐ ปอนด์ ต่อปี หมวดที่ ๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง (ประมาณการ ๓๐,๒๔๐ ปอนด์ต่อปี) และหมวดที่ ๔ ค่าบริการทางการแพทย์ (Immigration Health Surcharge: IHS) ตามที่จ่ายจริงตามแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อทุกระดับการศึกษาจ่ายเพียงครั้ง เดียวตลอดหลักสูตร จำนวน ๓,๔๙๒ ปอนด์</p> <p>ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ และสำหรับบุคคลภายนอกที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p>

สรุปรายการค่าใช้จ่ายที่อนุมัติเงินทุน ราย อ.กาญจนา นิเมรังกุล

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่ายที่อนุมัติทุน	ปีการศึกษา ที่ ๑	ปีการศึกษา ที่ ๒	ปีการศึกษา ที่ ๓	ปีการศึกษา ที่ ๔	
๑	ค่าใช้จ่ายประจำเดือน	๑๖,๓๒๐	๑๖,๓๒๐	๑๖,๓๒๐	๑๖,๓๒๐	
๒	ค่าเล่าเรียนและ ค่าธรรมเนียมการศึกษา	ตามที่จ่าย จริง	ตามที่จ่ายจริงตามประกาศของสถาบันการศึกษา (ประมาณการ ๓๐,๒๔๐ ปอนด์ ต่อปี)			
๓	ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา	๘๒๐	๘๒๐	๘๒๐	๘๒๐	
๔	ค่าประกันสุขภาพ	๓,๔๙๒	-	-	-	
๕	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑,๑๐๐	๑,๑๐๐	๑,๑๐๐	๑,๑๐๐	
	รวม	๕๑,๙๗๒	๔๘,๔๘๐	๔๘,๔๘๐	๔๘,๔๘๐	

หน่วย: ปอนด์